



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๒๖๑,๗๙๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# เมื่อไหร่คนไทยจะรักกัน

เคยตั้งข้อสังเกตจากบรรดาสำนักรับสมัครหลายสำนัก ว่าเมื่อไร...ชาติไหน ชาตินี้หรือชาติหน้า กว่าคนไทยจะหันหน้ามารักสามัคคีกันแบบเดิม จะมีวิธีการแบบใดที่คนไทยจะมองภาพอนาคตมากกว่าย้ายอยู่กับอดีตที่ขมขื่นและขื่นขม จนไม่สามารถก้าวข้ามความขัดแย้งที่คนรุ่นหนึ่งฝังไปยังอีกรุ่นใหม่ทัศนคติที่อันตรายในสังคมไทยคือมองตนเองด้านเดียว คนอื่นคิดผิดจากตนเองกลายเป็นคนเลวร้ายทำลายชาติ และมีทัศนคติอันเป็นลบต่อกระบวนการคิด ชาติการประนีประนอมทางวัฒนธรรม ความไม่ยืดหยุ่นทำให้มนุษย์ไม่มีความคิดสร้างสรรค์

สิ่งที่ผู้เขียนเชื่อมั่นคือแนวคิดในสิทธิและหน้าที่ของแต่ละบุคคล ในระบอบประชาธิปไตย คือ การเชื่อมั่นในสิทธิของคนส่วนใหญ่ แต่สำคัญต้องฟังเสียงส่วนน้อย ไม่ควรละเมิดต่อกัน อยู่ในการอบกติกาสังคมเคารพซึ่งกันและกัน

หากเราดำรงอยู่อย่างไม่ระรานกันและกัน ผู้เขียนมีความเชื่อโดยสุจริตว่าสังคมจะดำรงอยู่อย่างมีเอกลักษณ์และความสุข เราเชื่อเสมอว่า ยิ่งใกล้ก็ต้องอยู่ในสังคมไทย ไปไหนไม่ได้ มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เคารพเทิดทูน มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากเลือกตั้ง ส.ส. มีวาระการดำรงอยู่ 4 ปี ผลงานดีเลือกกันมาใหม่ ผลงานไม่ดีไม่ได้รับเลือกเข้ามา เคารพในเสียงส่วนใหญ่ ไม่ดูถูกดูแคลนคนไทยเป็นควายถูกจ้างมาลงคะแนน

ถ้าคนในสังคมไทยยอมรับแนวคิดแบบพื้นฐานเช่นนี้ เราจะอยู่อย่างมีกติกา รักษามาตรฐานไม่มีอำนาจทหารมาปฎิวัติสร้างความอับลึกลับให้ประชาชนไทยเราแน่แท้

สำคัญคือ คุณภาพของเหล่าท่าน ส.ส. ส.ว. ความรู้สึกรักในระบอบการเคารพในสิทธิและหน้าที่ผู้แทนประชาชน ส.ส. ส.ว. จะมาแนวไหน ถ้าเป็น ส.ส. ส.ว. เพื่อปวง



ชนชาวไทยทำอะไรคนไทยเป็นตัวตั้ง ไม่มีเรียกเปอร์เซ็นต์โงงจากโครงการชาติ สร้างตราบาปให้ตนเองและสังคม ในการทำโครงการใดๆ ไม่ทำอะไรเพื่อพวกพ้อง สร้างเพื่อส่วนรวม

ทำท่าน ส.ส. ส.ว. ลองออกกฎหมายภายในที่คืน ภาษีมรดก ให้เป็นตำนานชาติ ผู้เขียนจะไปกราบแทบเท้าทุกท่าน ให้ท่านอยู่ในใจของปวงชนตลอดภพนี้ภพหน้า

คำถามว่า เมื่อไหร่คนไทยจะรักและเข้าใจกัน อาจเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบ เป็นฝันกลางแดดของผู้เขียนที่เพียรหาทางเข้าใจความเป็นคนไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธถูกสอนให้ละชั่ว กัลยาณป เข้าใจการจัดการกิลเลส สอนให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย แต่ชนบางกลุ่มไม่เข้าใจและการณ์กลับว่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่เสียงดัง

เมื่อไหร่คนไทยจะรักกัน จึงอาจเป็นไปได้แค่ฝัน และตั้งตนถามว่าตนเองรักกันหรือไม่ ตอบง่ายคือ ความรักคือความเข้าใจ ให้อภัย รับผิดชอบ และไม่ทำร้ายกันด้วยกาย วาจา ใจ ผู้เขียนเชื่อในทฤษฎีทางจิตวิทยา

การสื่อสารสอนว่า “หากเราเป็นคนใจไม่กว้างพอ หากความเห็นเรื่องการเมืองและความเห็นเรื่องศาสนาไม่ตรงกัน โปรดอย่าถกเถียงกัน” แต่หากใจกว้างยอมรับความเห็นต่าง ทัศนคติ รัก โลก หลงไม่ตรงกันก็ไม่ถือว่าอีกฝ่ายเลวร้ายและเป็นเพื่อนมิตรร่วมสังคม ร่วมชาติกันได้

จึงฝากแง่คิดกับคนไทยไม่ว่าแก่เฒ่าเยาว์วัย ตำแหน่งเล็ก ตำแหน่งใหญ่ อยู่แห่งหนตำบลใด สีใดๆ จน รวย โปรดช่วยให้สยามเมืองยิ้มกลับมา เราเจอหน้าจะไม่มองตากันจนวันตายได้เขียวหรือ หากเพราะเพียงว่าอยู่การเมืองคนละขั้ว วิถีไทยต้องกลับคืนมา บ้านเมืองต้องก้าวพ้นจากการคิดค้นอหามาศ เพื่อนที่เคยเป็นมาเช่นใด ลองหลับตานึกถึงภาพเก่าๆ จะพบว่ามิชอบดีหลายเรื่องเคยช่วยเกื้อกูลกันมา ทั้งความคิดและการกระทำ มีน้ำใจ จริ่งใจในอดีต ยามนี้ยามที่ต่างความคิดทางการเมืองกลับเหมือนจะไม่ใช้ชนชาติเดียวกัน

การตั้งต้นใหม่ด้วยการปล่อยจิตให้ว่าง เคารพในกฎกติกา ยึดหลักเมตตา ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะดำรงตนในสถานะ

ใด หลวงพ่อชา สุภัทโท ให้สติว่า “โลกไม่ได้วุ่นวายหลอกใจเราต่างหากที่วุ่นวาย” ไปรดลดอิตตาตัวตน หันหน้ามาคุยกัน ทุกมิติหาทางออกให้ลูกหลานไทยที่กำลังเติบโตใหญ่มาแทนเรา

เกมแห่งอำนาจยามนี้ ทบทวนความคิดตัวเราดีๆ ที่เราทำขณะนี้เป็นเพราะอคติครอบงำ หรือนำทางให้สังคมไทย หากมีสติไตร่ตรอง ลองยืนหน้ากระจก สำนวนจว่าเราจะปล่อยให้สังคมเป็นสังคมสังสมความขัดแย้งตลอดชั่วภพนี้ภพหน้ากันหรือ

## ชลวิทย์ เจียรจิตต์

ภาควิชาสังคมวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มศว